

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมทอแก้ว สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
1.	4.2.1	พิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	มติ : 1. เห็นชอบ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. ผลการประเมินในระดับคณะ และสถาบัน มอบหมายให้มหาวิทยาลัย ไปประชุมสังเคราะห์ผลการประเมินตามคำแนะนำ ที่คณะกรรมการประเมินเสนอแนะ 3. ผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย มอบหมายให้มหาวิทยาลัย นำไปประชุมสังเคราะห์ผลการประเมินตามคำแนะนำ ที่คณะกรรมการประเมินเสนอแนะ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 4. เมื่อได้ผลเป็นประการใดให้นำมารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ต่อไป
2.	4.2.2	พิจารณาการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	มติ : 1. เห็นชอบในหลักการ ให้มีการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2. ให้ผู้ดำเนินการนำเอาข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ไปศึกษารายละเอียดขั้นตอนในการจัดตั้งสำนัก เมื่อดำเนินการครบตามขั้นตอนแล้วให้นำมาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป



ลำดับ ที่	วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.	4.3.1	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	<p>มติ : 1. เห็นชอบแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สมปอง รักษาธรรม เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช</p> <p>2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการตามขั้นตอนในการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อไป</p>
4.	4.3.2	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	<p>มติ : เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดร.ฐาปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการ 3. ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ กรรมการ 4. ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีอื่นในมหาวิทยาลัย กรรมการ 5. ดร.วิลาวัลย์ จินวรรณ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะ กรรมการ 6. ผศ.ดร.อรรวรรณ แซ่อึ้ง ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะ กรรมการ 7. นางสาวอัจฉรสิริ อนุมณี ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะ กรรมการ 8. เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย เลขาธิการ
5.	4.3.3	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย	<p>มติ : เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รศ.ดร.กัณฑ์กมล หนูทองแก้ว ก ร ร ม ก า ร ส ภ า มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ



ลำดับ ที่	วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
7.	4.5.2	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565	มติ : เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
8.	4.5.3	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดกระบวนการขั้นตอน การดำเนินการ ให้ได้มาซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติควรแก่การได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์	<p>มติ : เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดกระบวนการขั้นตอน การดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติควรแก่การได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายสกล จันทร์ักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 3. ผศ.สุชาดา การะกรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรรมการ 4. ดร.นราพงศ์ ช่วยชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ กรรมการ 5. ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ 7. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยเลขานุการ
9.	4.5.4	การขอพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565	<p>มติ : 1. เห็นชอบในหลักการเรื่องการขอพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565</p> <p>2. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไปดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์โดยเร็ว</p> <p>3. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำมาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป</p>



ลำดับ ที่	วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
10.	7.1	รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565	มติ : รับทราบรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565



(ดร.สมปอง รักษาธรรม)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย